

P. Allen đã gửi

tg. Viên NCPTR

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
**TỔNG CỤC DU LỊCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 355 /TB-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang**

Ngày 18 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở Tổng cục Du lịch Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang về một số vấn đề trong công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, sau khi nghe các ý kiến đề xuất của Lãnh đạo Sở, ý kiến của các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao những thành tích đạt được, nỗ lực và sự tham gia tích cực của ngành Du lịch Hà Giang trong việc đề xuất các chương trình phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức các hoạt động du lịch như quản lý điểm đến; xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là tỉnh Hà Giang đã chủ động thực hiện các giải pháp phục hồi hoạt động du lịch Hà Giang sau dịch Covid - 19 theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình kích cầu du lịch nội địa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động... góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Hà Giang nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Để triển khai các nội dung theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh có ý kiến kết luận như sau:

### **1. Đối với Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang:**

Cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch, tuy nhiên để đạt hiệu quả hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện Chiến lược, Tổng cục Du lịch đề nghị tỉnh bám sát quan điểm, mục tiêu và bố cục theo Quyết định 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo sự thống nhất và đề xuất những nội dung mang tính đặc thù của địa phương. Về mục tiêu và các chỉ số thực hiện có tính khả thi, sát thực và đảm bảo nguồn lực thực hiện, trong đó đặt ra những mục tiêu tham vọng có thể đạt được (*GDP phấn đấu đạt 10%*), cân bổ sung các chỉ tiêu về chất lượng như: số ngày lưu trú bình quân, mức chi tiêu bình quân, lao động trong ngành du lịch... Cần lược bớt những nhiệm vụ không liên quan trực tiếp đến ngành du lịch, gắn trách nhiệm của các ngành trong thực hiện chiến lược để đảm bảo tính đồng bộ. Về giải pháp cần bám sát tình hình bối cảnh địa phương, thời gian thực hiện nên để bắt đầu từ cuối năm 2021.

Giao Viện Nghiên cứu phát triển du lịch và Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang để nghiên cứu về các mục tiêu cụ thể và tính toán mức tăng trưởng cho Hà Giang cho giai đoạn tới.

## **2. Đối với Đề án Xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025:**

- Về bố cục: cần cố định lại, không nên dàn trải mà chỉ tập trung một số địa bàn, một số lĩnh vực cụ thể và thể hiện được tính liên kết vùng trong tỉnh, khu vực và cả nước trong hoạt động xúc tiến quảng bá.

- Về căn cứ: bổ sung các căn cứ Đề án nâng cao hiệu quả Xúc tiến quảng bá du lịch; Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2035; Đề án tổ chức hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam; Các hoạt động trong đề án cần điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với hoạt động xúc tiến quảng bá của Tổng cục Du lịch

- Về nội dung: Đề án cần phải tập trung vào một số địa bàn, một số lĩnh vực cụ thể như: quảng bá chuyển đổi theo hình thức kỹ thuật số; tăng cường tính liên kết vùng và liên kết với các đơn vị quảng bá chuyên nghiệp; công tác xã hội hóa. Trước mắt cần phát triển nguồn khách tầm trung, phát triển các cơ sở lưu trú vừa phải trong điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo. Đối tượng của đề án bổ sung các doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh, người dân, các tỉnh thành, khách du lịch, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

Giao Vụ Thị trường du lịch chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang hoàn thiện lại dự thảo Đề án, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục trước 15/10/2020.

## **3. Đối với một số đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

- Hỗ trợ Hà Giang trong công tác xúc tiến quảng bá: Giao cho Vụ Thị trường Du lịch chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan hỗ trợ Hà Giang trong công tác xúc tiến, đăng tải hình ảnh trên hệ thống các kênh thông tin của Tổng cục, hỗ trợ việc kết nối với các đơn vị trong thực hiện chuyển đổi số phục vụ xúc tiến quảng bá du lịch, cập nhật sử dụng các ứng dụng phần mềm quảng bá du lịch hiệu quả. Nghiên cứu tổ chức Ngày văn hóa Hà Giang tại một số địa điểm nước ngoài phù hợp với kế hoạch, chương trình xúc tiến của Tổng cục Du lịch.

- Về hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021- 2025: Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang báo cáo UBND tỉnh đề xuất nội dung chương trình hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021- 2025. Giao Văn phòng đầu mối phối hợp với Sở xây dựng nội dung hợp tác và tham mưu tổ chức Lễ ký kết vào tháng 11/2020 nhân dịp diễn ra sự kiện Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang năm 2020.

- Đối với kế hoạch phục hồi du lịch cuối năm 2020 và năm 2021: Đề nghị tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu du lịch nội địa đến với Hà Giang lần 2 với chủ đề “Du lịch Hà Giang - bản sắc, an toàn, thân thiện”,

trong đó chú trọng công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ, bình ổn giá trong các gói kích cầu nhất là vào dịp Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2020.

Trên đây là thông báo kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang về công tác phát triển du lịch của tỉnh Hà Giang. Trân trọng đề nghị các Vụ, đơn vị, cơ quan liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Tổng cục (b/c);
- UBND tỉnh Hà Giang;
- Sở VH-TT-DL Hà Giang;
- Các Vụ: KS, LH, TTDL; KHTC;  
Viện NCPTDL; VP;
- Lưu: VT, THTĐPC (HTH.12).

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Vũ Quốc trí**